



## Special Religious Education and Special Education in Ethics Participation Letter

KAGAWARAN NG EDUKASYON SA NSW

### Liham tungkol sa Espesyal na Pag-aaral sa Relihiyon at Espesyal na Pag-aaral sa Magandang Pag-uugali

Isang bahagi ng sistema ng edukasyong pampubliko sa NSW ay ang pagkakaroon ng pagkakataon sa silid-paaralan ng pag-aaral sa magandang pag-uugali, pananampalataya at moralidad mula sa isang pang-relihiyon o hindi pang-relihiyon na pananaw na pinili ng mga magulang.

Sa 'website' ng paaralan (makikita sa ibaba ang 'link') ay makukuha ang impormasyon tungkol sa mga mapagpipilian upang makatulong sa mga magulang/tagapag-alaga sa pagpili.

Ang 'website link' ng paaralan

Ang isang magulang/tagapag-alaga ay maaaring sumulat nang anumang oras sa paaralan kung gusto nilang baguhin ang kanilang desisyon. Ang mga estudyante ay magpapatuloy sa kaayusan ng nakaraang taon maliban kung sumulat na humiling ng pagbabago ang magulang/tagapag-alaga.

Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa Espesyal na Pag-aaral sa Relihiyon (Special Religious Education (SRE)) at Espesyal na Pag-aaral sa Magandang Pag-uugali (Special Education in Ethics (SEE)), kasama na ang listahan ng mga aprobadong magtuturo nito, bisitahin ang: <https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/learning-across-the-curriculum/religion-and-ethics>

Kung ang pinili ninyo sa SRE o SEE ay hindi makuha, mangyaring tawagan ang aprobadong magtuturo. Ang mga estudyanteng hindi papasok sa SRE o SEE ay bibigyan ng mga panghaliling may-katuturang gawain.

Ang mga sumusunod na mapagpipilian ay makukuha sa paaralang ito.

Pangalan ng paaralan

Mangyaring pumili ng isa at itsek ang kahon na katabi ng inyong pinili.

#### Mga mapagpipilian na SRE (SRE Options)

- Piniling 1 \_\_\_\_\_
- Piniling 2 \_\_\_\_\_
- Piniling 3 \_\_\_\_\_
- Piniling 4 \_\_\_\_\_
- Piniling 5 \_\_\_\_\_
- Piniling 6 \_\_\_\_\_
- Piniling 7 \_\_\_\_\_

O

Mangyaring itsek ang kahong ito kung hindi ninyo gustong papasok sa SRE ang inyong anak. Ang inyong anak ay sasama sa mga panghaliling may-kabuluhang gawain. (Student will not participate in SRE)

## Mapagpipilian na SEE (SEE Option)

Kung ayaw ninyong papasok ang inyong anak sa SRE, mangyaring itsek ang kahon sa ibaba kung gusto ninyong papasok siya sa SEE.

Participation in Special Education in Ethics (SEE) requested

Ang pakikisali sa Espesyal na Pag-aaral sa Magandang Pag-uugali ang hinihiling

Mangyaring kumpletohin ang impormasyon sa ibaba sa Ingles, pirmahan at ibalik ang sulat na ito sa paaralan.

Pangalan ng estudyante \_\_\_\_\_ Taon/Baitang \_\_\_\_\_  
Student name Year

Pirma ng magulang/tagapag-alaga \_\_\_\_\_ Petsa \_\_\_\_\_  
Signature of parent/carer Date

## Serbisyo ng Interpreter sa Telepono

Kung gusto ninyo ng dagdag na impormasyon at kailangan ng isang interpreter, mangyaring tumawag sa Telephone Interpreter Service sa 13 14 50 at humingi ng isang interpreter sa inyong wika. Sabihin sa opereytor ang numero ng telepono na gusto ninyong matawagan at siya ay tatawag ng isang interpreter na mananatili sa linya upang makatulong sa inyong pag-uusap. Hindi kayo magbabayad sa serbisyong ito.